

หมวดหมู่ผู้ค้า ผู้รับจ้างภายนอก (Partners and Contractor) และ หมวดหมู่ย่อยของหัวข้อประเมินความเสี่ยง (Risk categories/Sub Categories)				ประจำปีงบประมาณ 2568							
ลำดับ	หมวดหมู่ของหัวข้อประเมินความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่							
				มาตรการป้องกัน/บรรเทาผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน	เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ในแต่ละด้าน			ผลกระทบ Impact	โอกาสเกิด Likelihood	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง
ด้านความปลอดภัย	จำนวนผู้ได้รับผลกระทบ	ความสามารถในการเยียวยา									
1	PC01 เสรีภาพและความเท่าเทียม	ไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม ไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม	มีการร้องเรียนกับหน่วยงานภายนอก	มาตรการลดโอกาส - มีการปฏิบัติตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และระเบียบ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด	N/A	1	N/A	1	1	1	L
2	PC02 สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย	- ผู้ค้า ผู้รับจ้างภายนอก มีการใช้แรงงานผิดกฎหมาย (แรงงานต่างด้าว แรงงานเด็ก) โดยที่บริษัทไม่ได้มีการกำหนดแนวทางในการตรวจสอบ	- เกิดข้อร้องเรียนไปยังหน่วยงานภายนอก เกิดการฟ้องร้องเป็นคดีความ เนื่องจาก รฟพท. ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	มาตรการลดผลกระทบ - แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง เพื่อหาข้อเท็จจริงก่อนชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องต่อไป มาตรการลดโอกาส - มีการแนวทางปฏิบัติอย่างยั่งยืนสำหรับผู้ค้า โดยกำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตการนำไปใช้ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจสำหรับผู้ค้า รวมไปถึงจรรยาบรรณด้านแรงงานกำหนด - รฟพท. มีการกำหนดอายุแรงงานของผู้รับจ้างไว้ในข้อตกลงงาน เพื่อให้ผู้ค้าใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย เช่น งานจ้างนมาบริการรักษาความปลอดภัย เป็นต้น	N/A	2	1	2	1	2	L
3	PC03 การได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรม	- เลือกปฏิบัติโดยการพิจารณาเอียงไปยังผู้ค้า หรือผู้รับเหมาที่ตนเองรู้จัก	- เกิดข้อพิพาท หรือเกิดการฟ้องร้องเป็นคดีความ เนื่องจาก รฟพท. ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	มาตรการลดผลกระทบ - แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง เพื่อหาข้อเท็จจริงก่อนชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องต่อไป มาตรการลดโอกาส - รฟพท. ให้ความสำคัญกับการแพร่หลายการด้านสิทธิมนุษยชน จึงได้ประกาศนโยบายสิทธิมนุษยชนขึ้น เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 โดยได้มีการนำส่งนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัทฯ ให้ผู้ค้ารับทราบทุกครั้งที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง - รฟพท. มีประกาศแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ และปฏิบัติต่อผู้เสนอราคาทุกรายด้วยความเท่าเทียม	N/A	2	1	2	1	2	L
4	PC04 สิทธิความเป็นส่วนตัว	- มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ค้า ผู้รับจ้างภายนอก ไม่เหมาะสม	- เกิดข้อร้องเรียนทางกฎหมาย เป็นเหตุให้ต้องเสียค่าปรับ	มาตรการลดผลกระทบ (Limit impact) - N/A มาตรการลดโอกาส (Reduce likelihood) - การจัดทำ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ของ รฟพท.	N/A	2	1	2	1	2	L
5	PC05 คุณภาพชีวิตที่ดี	- ไม่มีการทบทวนเนื้อหาสำหรับการอบรมให้เป็นปัจจุบัน - สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม ไม่มีความปลอดภัยในสำหรับการปฏิบัติงาน	- เกิดอุบัติเหตุ ไม่มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน - เกิดอุบัติเหตุ ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติงาน	มาตรการลดผลกระทบ - แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง เพื่อหาข้อเท็จจริงก่อนชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องต่อไป มาตรการลดโอกาส - รฟพท. มีการกำหนดเครื่องแบบเครื่องแต่งกายที่แรงงานต้องใช้ในการทำงานไว้ในข้อบ่งชี้รายละเอียดข้อกำหนดการเกิดอันตรายต่อแรงงานที่ต้องเข้าทำงานในพื้นที่ที่ร่อไฟฟ้า	5	2	1	5	1	5	M